

## 08 Đức Tin

“Ground Zero” by Zac Poonen  
www.cfcbangalore.com

1 Kinh thánh nói tất cả mọi điều đều có thể xảy ra nếu tôi có thể tin. Ăn năn có nghĩa là quay lại với Chúa.  
2 Điều thứ hai – thứ giống như anh em sinh đôi với sự ăn năn để tiếp nhận sự tha thứ và cứu rỗi Chúa ban  
3 chính là đức tin. Kinh thánh nói rất nhiều về đức tin. Chúa Jêsus Christ khi đến thế giới này đã khích lệ mọi  
4 người hãy có đức tin vào Thiên Chúa. Thực chất đó là một trong những đề tài chính yếu trong tất cả các  
5 công việc của Chúa. Hãy có đức tin vào Thiên Chúa.

6  
7 Tôi không thể tiếp nhận sự tha thứ của Chúa nếu tôi không tin. Tôi không cần phải làm gì đó để kiếm được  
8 sự tha thứ. Sự tha thứ quá đắt giá để tôi có thể kiếm được bằng việc làm...hay bằng tiền hay bằng bất cứ số  
9 lần hành hương nào...hay bất cứ thứ gì như thế. Chúa ban sự tha thứ cho tôi như tặng không. Tại sao lại như  
10 tặng không? Bởi vì nó quá giá trị, quá đắt đến mức tôi không bao giờ có thể trả được cho điều đó với bất kể  
11 số lượng việc thiện đến thế nào.

12  
13 Đức tin không phải là thứ quá phức tạp. Nó đơn thuần có nghĩa là vươn tay ra và tiếp nhận những gì Chúa  
14 đang đề nghị cho tôi. Kinh thánh nói trong thư Ê-phê-sô chương 2 câu 8 rằng “Chúng ta được cứu bởi ân  
15 điển nhờ đức tin.” Đây là hai từ quan trọng trong Kinh thánh Tân Ước...“Ân điển” và “đức tin.” Và nghĩa  
16 của chúng rất đơn giản. Ân điển là tay của Chúa đang dang ra để ban tôi sự cứu giúp...phước lành của  
17 Ngài...sự tha thứ và sức mạnh của Ngài cho mọi việc tôi phải đối diện trong cuộc sống. Đó là ân điển của  
18 Thiên Chúa. Vậy đức tin là gì? Đức tin là tay tôi vươn ra tiếp nhận sự cứu giúp và những phước lành từ tay  
19 của Chúa.

20  
21 Nếu ai đó đưa tôi cuốn Kinh thánh và tôi muốn nhận nó thì tôi phải vươn tay ra và nhận lấy. Đó là đức  
22 tin...khi Chúa Trời ban cho tôi điều gì đó thì tôi cần với tay mình ra nhận lấy. Như trong bài học lần trước,  
23 tôi biết rằng Chúa không gò ép bất kỳ thứ gì trôi vào cỗ họng tôi. Thì Ngài cũng sẽ không ép buộc tôi chấp  
24 nhận những gì tôi không muốn nhận...vì Ngài đã cho tôi sự tự do lựa chọn. Ngài không muốn tôi giống như  
25 một con robot không có tâm trí, chỉ biết làm theo những gì đã được lập trình thực hiện. Ngài muốn tôi làm  
26 sự lựa chọn. Và tin cậy là một sự lựa chọn. Tôi đã nói “Chúa ơi! Con tin rằng Đấng Christ đã chết cho tội  
27 của con và sống lại sau khi chết...và con tiếp nhận Ngài là Chúa của con.”

28  
29 Kinh thánh nói rất nhiều về quyền năng có trong danh xưng của Chúa Jêsus Christ. Không có một danh  
30 xưng nào trên đất mà nhờ đó tôi có thể có được sự cứu rỗi...nhờ đó tôi có thể có được tha thứ. Và tôi có thể  
31 có được điều ấy khi tôi chỉ cần vươn tay mình ra. Nói cách khác, nếu tôi nói với Chúa, “Lạy Chúa Jêsus, con  
32 là một người có tội. Con muốn quay lưng khỏi tội lỗi của mình. Con tin Ngài chết cho con và con tiếp nhận  
33 Ngài vào cuộc đời con ngay giờ phút này.” Đó là một lời cầu nguyện đơn giản. Để cầu nguyện tôi chỉ mất ít  
34 hơn một phút. Nhưng nếu tôi cầu nguyện chân thành thì tôi có thể trở thành con cái của Chúa trong giờ phút  
35 đó. Đây không phải là một câu nói theo một công thức thần bí. Chúa Trời không tìm kiếm những lời nói đặc  
36 biệt. Giống như một người Cha...khi lắng nghe con của mình thì ông không để ý xem liệu đứa con có đang  
37 nhắc lại theo một công thức đặc biệt hay nói có chuẩn không. Ông thậm chí còn không quan tâm đến ngữ  
38 pháp câu nói. Ông lắng nghe lời của con mình dựa trên những sự khát khao trong lòng của đứa con. Tương  
39 tự như thế, khi tôi nói cùng Chúa Trời, Chúa lắng nghe lòng của tôi hơn là nghe lời tôi nói. Và Chúa Jêsus  
40 nói những điều này trong sách Tin Lành Giăng chương 6 câu 37, “Những ai đến cùng Ta, ta sẽ không chối  
41 bỏ đâu” Bất kể tôi là ai đi nữa thì Đấng Christ chết cho tội lỗi của cả thế giới này.

42  
43 Kinh thánh xếp tất cả loài người vào cùng một nhóm. Bất kể người đó có lối cư xử tôn giáo đến đâu đi  
44 chẳng nữa thì tất cả đều là người có tội kể cả chính tôi. Chẳng có gì khác nhau giữa người này và người kia.  
45 Chúng ta đều được sinh ra với cùng bản chất...tất cả đều sinh ra xa cách Thiên Chúa. Và Kinh thánh mang  
46 đến sự tha thứ cho tất cả mọi người đều công bằng như nhau...khi nói “Đấng Christ chết cho tất cả mọi tội  
47 lỗi của tôi.”

48  
49 Vì thế đức tin là công cụ mà nhờ đó tôi vươn tay mình và nắm lấy mọi lời Chúa hứa cho tôi trong Chúa  
50 Jêsus Christ. Có một câu trong thư Ê-phê-sô chương 1 câu 3 nói rằng “Chúa đã ban phước cho chúng ta mọi

## 08 Đức Tin

“Ground Zero” by Zac Poonen  
www.cfcbangalore.com

51 thứ phước thuộc linh tại các nơi trên trời trong Đấng Christ.” Vậy tại sao có một số người có xu hướng tăng  
52 trường thuộc linh nhiều hơn những người khác? Lý do là đức tin.

53  
54 Những phước hạnh của Chúa giống như một bữa tiệc được dọn sẵn trên bàn nhưng nếu tôi không đến dùng  
55 bữa buffet ban trưa hoặc ăn tối tại nhà hàng với thức ăn ở đó nhưng không ai đến đặt chúng vào đĩa của tôi  
56 thì tôi phải tới bàn và lấy những gì mình muốn...vì thế nếu tôi lấy ít thì đó là sự lựa chọn của tôi...ai đó  
57 khác đến và lấy đầy đĩa của họ với đủ thứ đồ ăn...với mọi món. Tôi đáng ra cũng có thể làm tương tự nhưng  
58 tôi đã không làm như thế...Đây cũng là điều xảy ra với nhiều người. Họ không lấy tất cả những gì Chúa ban  
59 cho họ vậy nên họ vẫn cứ túng thiếu.

60  
61 Đức tin có nghĩa là...thấy những gì Chúa ban cho tôi và nhận lấy. Hãy nghĩ về những lời hứa tôi vừa đọc  
62 trong thư Ê-phê-sô chương 1 câu 3 rằng trong Chúa Jê-sus Christ, Chúa Trời đã ban phước cho tôi với mọi  
63 phước lành thuộc linh tại các nơi trên trời...có nghĩa là mọi thứ tôi cần cho tâm linh mình, bắt đầu với sự tha  
64 thứ...và hãy nhớ sự tha thứ tội lỗi chỉ là bắt đầu mà thôi.

65  
66 Tất cả những gì tôi học được từ các bài học trước chỉ đặt nền móng cho một kết cấu tuyệt vời sẽ được xây  
67 lên trong những ngày kế tiếp. Nó chỉ là nền móng...chỉ là sự gột sạch tất cả những ghi chép về điều xấu xa  
68 trong quá khứ của tôi...gột bỏ tội lỗi của tôi...trả món nợ của tôi...xử lý những vấn đề cũ...và nó bắt đầu  
69 với sự ăn năn và đức tin. Quay trở lại với Chúa...giải quyết vấn đề liên hệ với những gì tôi đã làm sai trong  
70 quá khứ một cách đúng đắn và tiếp nhận sự tha thứ từ Chúa giống như được tặng không. Giờ mình ra và nói  
71 rằng “Lạy Chúa! Ngài đã ban phước cho con với mọi phước lành thuộc linh tại các nơi trên trời trong Đấng  
72 Christ. Con muốn tiếp nhận nó.” Đây là một nguyên tắc xuyên suốt cả Kinh thánh.

73  
74 Một lần...có hai người mù đến cùng Chúa Jê-sus. Khi hai người mù này đến với Chúa xin Chúa chữa lành  
75 cho bệnh mù mắt của mình. Họ biết rằng Chúa Jê-sus có quyền năng khiến mắt mù họ được nhìn thấy. Khi  
76 họ đến và xin điều ấy. Lúc bấy giờ Chúa Jê-sus sẵn sàng làm điều đó cho họ. Họ đã mong mỏi được nhận  
77 điều đó. Nhưng Chúa Jê-sus vẫn hỏi họ một câu hỏi. Ngài nói, “Người có tin ta có thể làm điều này cho  
78 người không?”

79  
80 Đây là một nguyên tắc Chúa đối xử với tôi. Ấy là ...Ngài đặt cho tôi một câu hỏi...Tôi xin Ngài điều gì  
81 đó...ví dụ như tôi xin được tha thứ. Đó là điều đầu tiên tôi xin. Và Chúa nói, “Con có tin ta sẽ tha thứ cho  
82 con không?” Và nếu tôi nói, “Ôi thưa Chúa! Con không chắc lắm.” Khi ấy tôi sẽ không nhận được sự tha  
83 thứ. Hãy xem, giống như hai người mù trong sách Tin Lành Ma-thi-ơ chương 9 câu 27-29...họ đến và họ  
84 xin cho mắt mình được sáng và Chúa Jê-sus nói, “Các người có tin ta có thể làm điều này không?”

85  
86 Già sử một trong hai người đến với Ngài và nói, “Ôi, con cũng không chắc lắm thưa Chúa...con không chắc  
87 liệu Ngài sẽ làm được điều ấy hay không.” Thì điều gì sẽ xảy ra? Có thể người đó sẽ ra đi với đôi mắt vẫn bị  
88 mù...có thể chẳng có gì thay đổi với ông ta. Hãy xem tình huống này. Ông ta muốn mắt mình được sáng.  
89 Chúa Jê-sus muốn mở đôi mắt của ông nhưng ông vẫn không thể nhận được điều ấy. Vậy cái gì đã thiếu mất?  
90 Đó là đức tin...vậy thôi.

91  
92 Vì thế đôi khi có thể tôi đến với Chúa rất mong mỏi một thứ gì đó. Có thể Chúa cũng rất mong muốn ban nó  
93 cho tôi. Có thể tôi nói, “Ồ, tôi có ước muốn...Chúa cũng mong muốn..thế thì tôi có nó phải không? Không!  
94 Không phải vậy. Bởi vì còn một câu hỏi nữa mà tôi cần trả lời. Tôi có tin rằng Chúa sẽ làm điều đó cho tôi  
95 hay không? Đó là câu hỏi tôi đọc trong Ma-thi-ơ chương 9 câu 28. Nhưng 2 người mù đã không nói, “chúng  
96 tôi không chắc.” Họ nói “Vâng thưa Chúa.” Đó là một lời xưng nhận rất mạnh mẽ. Họ nói, “Vâng thưa  
97 Chúa! Chúng tôi tin Ngài có thể làm điều này.” Vậy Chúa Jê-sus đã làm gì? Ngài đụng vào mắt họ và nói.  
98 “Việc phải thành theo đức tin của người.” Hãy chú ý điều này! Ngài không nói, “Hãy phải thành theo ước  
99 muốn của người.” Ngài thậm chí cũng đã không nói, “Hãy phải thành theo ước muốn của ta.” Nhưng Ngài  
100 nói “...phải thành theo đức tin của người.”

## 08 Đức Tin

“Ground Zero” by Zac Poonen  
www.cfcbangalore.com

102 Xin hãy lắng nghe điều này. Nếu tôi có thể nhận bất cứ cái gì mình mong muốn thì bây giờ hẳn tôi có thể có  
103 rất nhiều thứ. Và nếu tôi có thể nhận bất cứ thứ gì Chúa mong muốn ban cho...thì một lần nữa tôi hẳn sẽ  
104 nhận được rất nhiều thứ từ Chúa. Vậy tại sao tôi không có được chúng, Chúa muốn ban chúng cho tôi, tôi  
105 mong mỏi được nhận những điều ấy. Vậy mà tôi vẫn chưa nhận được. Đây là lý do? Bởi vì khi Chúa nói,  
106 “Con có tin không?” Tôi nói “Con không chắc lắm.” Và Chúa nói: “Việc phải thành cho con...không theo  
107 ước muốn của con...không theo ước muốn của ta...nhưng theo đức tin của con.” Và chính điều này tạo nên  
108 sự khác biệt. Nó giống như tôi thấy mưa bên ngoài và tôi lấy ra một cái chén để ra ngoài trời...một người  
109 khác mang một cái xô...một người khác mang cả một cái thùng lớn. Ai sẽ là người lấy được nhiều nước  
110 nhất khi họ trở về nhà? Người mang ra với một cái thùng lớn. Nhưng tôi không thể nào nói “Chúa muốn ban  
111 cho ông kia nhiều hơn.” Hay...“Chúa thiên vị ông kia.” Không! Tôi đi ra với cái chén nhỏ xíu và vì thế đó là  
112 tất cả những gì tôi nhận được. Một người khác đi ra với một cái thùng lớn và họ nhận được hơn rất nhiều.  
113 Đức tin giống như vậy.

114  
115 Những phước hạnh từ Chúa là cho tất cả mọi người. Ngài đã ban phước cho tất cả mọi người với mọi thứ  
116 phước thuộc linh tại các nơi trên trời. Nhưng chúng ta sẽ không nhận được lượng như nhau...tùy theo lượng  
117 đức tin của tôi. Khi tôi nói “Lạy Chúa, con tin Ngài là Đấng đáng tin cậy.”

118  
119 Đức tin thể hiện sự tôn trọng Chúa. Đó là lý do nó quan trọng. Đức tin tôn trọng Chúa khi nói rằng, “Vâng!  
120 Con tin điều Chúa nói là chân thật. Con tin những gì Chúa nói trong lời Chúa là đúng.” Hãy cầu nguyện  
121 ngay giờ này. Nói những lời này, “Lạy Chúa Giêsu, con tin Ngài chết cho con. Ngay giờ này Ngài sẽ tha thứ  
122 tội lỗi cho con.”

123  
124 Và nếu còn có nhu cầu nào trong cuộc sống của tôi. Tôi có thể nói với Chúa ngay giờ này. Và nói: “Chúa ơi!  
125 Con tin rằng Ngài sẽ ban cho con điều đó...Amen.”